

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๐



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

ด้วยได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่า กระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรคไข้เลือดออกได้มีการระบาดตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานให้มีการรณรงค์กำจัดลูกน้ำ และการใช้ตะไคร้หอมทาป้องกันยุงกัด เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคไข้เลือดออก อย่างเข้มข้น ดังนี้

๑. จัดกิจกรรมการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการกำจัดลูกน้ำ ภายใต้งานรณรงค์ “บ้านใคร บ้านคนนั้น เราต้องทำเอง”

๒. จัดให้มีการสำรวจลูกน้ำและกำจัดลูกน้ำในบ้านเรือนตนเอง รวมถึงในพื้นที่ที่มีประชากรมารวมตัวกันจำนวนมาก เช่น วัด โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ตลาด โรงงานและสถานประกอบการ เป็นต้น ด้วยมาตรการ ๕ ป ๑ ข (ปิด เปลี่ยน ปล่าย ปรับปรุง ภูมิทัศน์ ขัดล้างไยุง ทุกสัปดาห์)

๓. ผนึกกำลังชุมชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ เช่น การทำ Big cleaning day การรณรงค์รวมพลังเร่งรัดกำจัดลูกน้ำ ๕ ป ๑ ข พร้อมกันทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน ทั่วประเทศ ๓ รอบ คือ รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และรอบที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

๔. ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ขอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานกับผู้ประกอบการโรงแรม/รีสอร์ท ในการดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาด ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ

๕. จัดเตรียมสำรองวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณและทรัพยากรเพื่อรองรับการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น สามารถขอความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในระดับพื้นที่ได้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายदनัย ยอดนิล)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

โทร./โทรสาร ๐๕๔ - ๕๓๔๕๐๔ - ๕ ต่อ ๑๒

งานส่งเสริมไข้เลือดออก.doc

หมายเหตุ เนื่องจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานจังหวัดแพร่ อยู่ระหว่างปิดปรับปรุงระบบ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จึงใช้เลขที่หนังสือส่งออกของ สจ.แพร่